



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 12 มกราคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ดันส่งออกทุเรียน 1.5 หมื่นล้านบาท	ไทยรัฐ
2. 'ธรรมนัส' ลงพื้นที่ชมสหกรณ์ร้อยเอ็ดแจ้จ้งเรื่องการปักหมุดขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว	แนวหน้า
3. ดันอ.ต.ก. ทำตลาดส่งออก	ข่าวสด
4. 'ไชยา' หนุนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต่อยอดผลิตภัณฑ์	แนวหน้า
5. ปลัดฯ ทิวเข้มด้านเกษตรประเทศคู่ค้า	แนวหน้า
6. พัฒนาจนท. ดินปุ๋ยสู่การเป็นวิศวกรสังคม	เดลินิวส์
7. ภาพข่าว: ภาพสังคม: ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกรกรหัวขบวน ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรสู่...	มิติหุ้น
8. กรมชลประทานแผนส่งน้ำมั่นใจมีน้ำใช้เพียงพอฤดูแล้ง	แนวหน้า
9. คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ช่วยเต็มพิกัด	ไทยรัฐ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: คน.เข้มขนย้ายสินค้าเกษตร	มติชน
12. เตือนชาวสวนเร่งปรับตัวอย่างนิ่งนอนใจ เวียดนามจกัันส่งทุเรียนไปจีนใกล้ถึง...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

ดันส่งออกทุเรียน 1.5 หมื่นล้าน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ระหว่างองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และบริษัท เดอะลิส อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท หวา จี ซัพพลาย เช่น ยูนาน จำกัด ว่า จากนี้ อ.ต.ก. จะปรับบทบาท การตลาดเพื่อขายสินค้าเกษตรของไทย ไปยังตลาดต่างประเทศ จากเดิมบทบาทที่ทำมาเพียงทำตลาดในประเทศ ส่งผลให้ ขาดทุนสะสมมาตลอด

“ปี 66 หลังเข้ามากำกับดูแล อ.ต.ก. บทบาทการขาย สินค้าเกษตรเพื่อเป้าหมาย เพิ่มรายได้เกษตรกร 8 เท่าใน 4 ปี จะร่วมทุนกับเอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศเพื่อกระจาย สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ภายใต้อ.ต.ก. ไปยังตลาด เป้าหมาย ทั้งจีน อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และยุโรป โดยตลาดเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความสนใจสินค้าไทยทั้ง ผลไม้ ปศุสัตว์ และข้าว และขณะนี้จีนสนใจทุเรียนไทย มากกว่า 15,000 ล้านบาท รวมถึงสินค้าปศุสัตว์ไทยเป็น จำนวนมาก มาเลเซียและอินโดนีเซีย สนใจข้าวไทยประมาณ 2 ล้านตัน”

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย กล่าวว่า จากนโยบายนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งเพิ่มโอกาสทางการค้า ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรเพื่อ สร้างรายได้เข้าประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้ดีขึ้นนั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการขยายตลาดสินค้า เกษตรในต่างประเทศ ตามนโยบาย Quick Win ของรัฐบาล โดยปี 67 บริษัทเดอะลิสฯ ได้วางแผนจัดซื้อสินค้าเกษตรจาก ไทยมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาท และมีแผนนำเข้าทุเรียน แข่งขันจากไทยส่งไปจีน 5,000 ตู้ โดยรัฐบาลหวังว่าตัวเลข การส่งออกสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นจะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่ม รายได้ให้กับเกษตรกร

“ความร่วมมือระหว่าง อ.ต.ก. กับภาคเอกชน เพื่อการ ขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคนี้ ตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงสนับสนุนการขยายตลาดส่งออก สินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค การแสวงหาช่องทาง การตลาด ไปยังจีน ทั้งศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสทางธุรกิจ ในรูปแบบความร่วมมือต่างๆ เช่น การให้บริการจัดหาจำหน่าย ขนส่งและขยายตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศผ่าน การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”.

'ธรรมนัส' ลงพื้นที่ ชมสหกรณ์ร้อยเอ็ด แจ่งเรื่องการพักหนี้ ชาวมล็ดพันธุ์ข้าว

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด (สาขานกเหาะ) ต.ดงกรังใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ดว่าได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจและชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่บริหารจัดการให้มีกำไรถึง 33 ล้านบาท และสามารถจัดสรรให้สมาชิก 27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ถือเป็นสหกรณ์ตัวอย่างที่ดี พร้อมเยี่ยมชมชมการดำเนินงาน ซึ่งปัจจุบันให้ราคารับซื้อข้าวเปลือกไร่ละ 13 บาท หรือตันละ 13,000 บาท

ทั้งนี้ รมว.เกษตรฯ แจ้งข่าวดีเกษตรกรเพิ่มเติมว่า รัฐบาลจะสนับสนุน

การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำแผนพักหนี้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ ใช้มาตรการเดียวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมถึงเตรียมงบประมาณสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดรายจ่ายค่าพลังงานและส่งเสริมสหกรณ์ให้มีรายได้ช่วยพี่น้องเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น

ด้านนายณัฐภูทิตต์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวราคาถูกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 3,500 ตัน (ข้าวหอมมะลิ ราคา กิโลกรัมละ 5 บาท ข้าวขาว กข.6 กิโลกรัมละ 4 บาท) ให้พี่น้องเกษตรกร จ.ร้อยเอ็ด พร้อมทั้งจัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต วงเงิน 2,960,000 บาท โดยเกษตรกรที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัด

ดันอ.ต.ก.ทำตลาดส่งออก

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ระหว่างองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และบริษัท เดอะลิสต์ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท หวา จี ซัพพลาย chain ยูนนาน จำกัด (Huashi Supply Chain (Yunnan) Co.,Ltd ว่า จากนี้ อ.ต.ก.ปรับบทบาทในการทำตลาดเพื่อขายสินค้าเกษตรของไทยไปยังตลาดต่างประเทศ จากเดิมบทบาทที่ทำมาเพียงทำตลาดในประเทศ ส่งผลให้ขาดทุนสะสมมาตลอด

ทั้งนี้ปี 2566 หลังเข้ามากำกับดูแล อ.ต.ก. บทบาทของการขายสินค้าเกษตร เพื่อเป้าหมายเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่าใน 4 ปี จะร่วมทุนกับเอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ภายใต้งบเบงรณรงค์ อ.ต.ก.ไปยังตลาดเป้าหมาย ทั้ง จีน อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และยุโรป โดยตลาดเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความสนใจสินค้าไทยทั้ง ผลไม้ ปศุสัตว์ และข้าว

“ขณะนี้ประเทศจีนสนใจทุเรียนจากประเทศไทยมาก คิดเป็นมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาท สนใจสินค้าปศุสัตว์ไทยเป็นจำนวนมาก มาเลเซีย และอินโดนีเซียสนใจข้าวไทยประมาณ 2 ล้านตัน”

'ไชยา'หนุนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต่อยอดผลิตภัณฑ์

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเชิงบูรณาการ ที่หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านสวนนอก จ.บุรีรัมย์ ซึ่งโครงการดังกล่าว ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯบุรีรัมย์ กรมหม่อนไหม ได้ส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

และการทอผ้าให้แก่เกษตรกร รวมทั้งผู้สูงอายุในชุมชน เป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่ ประกอบด้วย 1.ฐานการเรียนรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 2.ฐานการเรียนรู้การฟอกย้อมสีเส้นไหม และ 3.ฐานการเรียนรู้การทอผ้าไหม สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสวนนอก มีการ



สนับสนุน : นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเชิงบูรณาการ ที่หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านสวนนอก จ.บุรีรัมย์ โดยสนับสนุนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับสร้างรายได้ให้เกษตรกร

พัฒนาตลาดเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าซิ่นตีนแดง เป็นต้น อีกทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย “ตรานกยูงพระราชทาน” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพสินค้าในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและยกระดับรายได้เกษตรกรในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นการต่อยอดอาชีพเสริมไปสู่อาชีพหลักที่มั่นคงตามเป้าหมายสำคัญในการยกระดับรายได้เกษตรกรภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาล ซึ่งผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของไทยเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้าต่างชาติ จากลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและสีเส้นจากการฟอกย้อมที่สวยงาม กระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นดูแลรักษาง่ายเพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์สำหรับการเปิดตลาดสินค้าในคนรุ่นใหม่มากขึ้นและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผ้าไหมไทยในเวทีโลก

ปลัดฯตีวงเข้มด้านเกษตรประเทศคู่ค้า

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศของกระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 1/2566 ว่าเห็นถึงความสำคัญของการเกษตรต่างประเทศอย่างมากต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย จึงได้มีนโยบายในการปฏิรูปการดำเนินงานด้านการบูรณาการข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในแต่ละหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อประกอบการจัดทำทำทีด้านการค้าสินค้าและความร่วมมือเกษตรกับประเทศคู่ค้าต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ร่วมกันจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานของคณะทำงานฯ ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการค้า ประกอบด้วย 1.คณะทำงานกำหนดแผนงานด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศของกระทรวงเกษตรฯ 2.คณะทำงานกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจากข้อจำกัดทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ และ 3.คณะทำงานด้านการวางแผนการตลาด เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลสินค้าทางด้านเกษตรให้เป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์การเปิดตลาดสินค้าเกษตร การเจรจาการค้าสินค้าเกษตร และการตลาดในต่างประเทศ สอดคล้องกับนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาจัดทำแผนโครงสร้างบุคลากรสำหรับการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของกระทรวงเกษตรฯ โดยมีการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในต่างประเทศให้สูงขึ้น และการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเพิ่มในกลุ่มประเทศอื่นๆ พร้อมผลักดันบทบาทของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรฯ โดยมุ่งใช้ตลาดน้ำ และผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พัฒนาจนท.ดินปุ๋ยสู่การเป็นวิศวกรสังคม

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดการดินและปุ๋ย ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการผลิตพืชให้ได้ปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากที่ผ่านมามีประเทศไทยต้องนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศถึงร้อยละ 98 ประกอบกับปุ๋ยเคมีมีราคาแพง และไม่มีเสถียรภาพ ทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น ดังนั้น จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ประกาศเป็นนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 4 ถูก คือ ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา และถูกวิธี และใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยตามสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการของพืช และเป็นการใช้ปุ๋ยที่มีความแม่นยำเฉพาะพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้อย่างผสมผสานร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพงที่เกษตรกรจะต้องเผชิญ และเป็นการสร้างความยั่งยืนทางการเกษตร ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จึงได้ใช้กลไกของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เพื่อให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจัดการดินและปุ๋ยที่ถูกต้อง มีการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้

สามารถจัดการดินปุ๋ยและอารักขาพืชเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรมี ศดปช. ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยของชุมชน เป็น ศดปช. หลัก และเครือข่าย ทั่วประเทศรวมกันประมาณ 2,000 ศูนย์ และพร้อมพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมการเกษตรให้เป็นพี่เลี้ยงขับเคลื่อน ศดปช. ที่จะตั้งขึ้นใหม่ตามความต้องการของเกษตรกรโดยไม่จำกัดว่าเป็น ศดปช. หลัก ศดปช. เครือข่าย ขอเพียงเกษตรกรมีความต้องการ และพร้อมที่จะเรียนรู้วิชาการด้านดินและปุ๋ย เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพผลผลิต รายได้ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น.

มติหุ่น

Mithoon
Circulation: 5,000
Ad Rate: 350

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 12 มกราคม 2567

ปีที่: - ฉบับที่: -

Col.Inch: 20.22 Ad Value: 7,077

ภาพข่าว: ภาพสังคม: ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกรหัวขบวน ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรสู่ Agro-Tourism

หน้า: 10(ล่าง)

PRValue (x3): 21,231

คลิป: สีสี่



ธ.ก.ส. | หนุนเกษตรกรหัวขบวน ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรสู่ Agro-Tourism

ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกรหัวขบวน ปรับรูปแบบวิถีการเกษตรสู่ Agro-Tourism ส่งเสริมองค์ความรู้พร้อมใช้ฐานข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการ ตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด ชูศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกกอก และสวนแม่บังคังเบญจมาศ จังหวัดอุดรธานี ที่ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรดั้งเดิมมากระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมภายใต้หลัก BCG Model



กรมชลประทานวางแผนส่งน้ำ มั่นใจมีน้ำใช้เพียงพอฤดูแล้ง

นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำว่าปัจจุบันพบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 61,480 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) 81% ของความจุอ่างฯรวมกัน เป็นน้ำใช้การได้ 37,540 ล้านลบ.ม.(72% ของความจุอ่างฯรวมกัน) เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 18,440 ล้าน ลบ.ม.(74% ของความจุอ่างฯรวมกัน) ปริมาณน้ำใช้การได้ 11,744 ล้านลบ.ม.(65% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) ขณะนี้มีการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2566/67 ทั้งประเทศไปแล้วกว่า 2,541 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 12% ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการใช้น้ำไปแล้ว

ประมาณ 403 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 7% ของแผนฯ ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลดีต่อระบบนิเวศ ทำให้ปัจจุบันค่าความเค็มในแม่น้ำสายหลักต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ควบคุม ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาและการเพาะปลูกพืชแต่อย่างใด

ด้านพื้นที่ตอนบนของประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการใช้ตามแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2566/67 ได้กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่จัดสรรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ที่สำคัญต้องสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและพื้นที่เพาะปลูกพร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้สำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติ อาทิ แก้มลิง และบึงต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อเก็บกักน้ำสำรองไว้ใช้ให้ได้มากที่สุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

เน้นย้ำให้ปฏิบัติตาม 9 มาตรการรับมือฤดูแล้งปี 2566/67 ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เห็นชอบอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือประจำจุดเสี่ยง เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันที นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เกษตรกรและประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ส่วนพื้นที่ภาคใต้ ที่ยังคงมีปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ให้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินการตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565/66 ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด



ช่วยเต็มพิกัด: นาย
ฉัตรชัย สิริโต ผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

(ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. จะใช้ BCG Model เพื่อฟื้นฟูอาชีพ สร้างงาน
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
อย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวและเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว
มาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ให้องค์ความรู้
บริหารจัดการธุรกิจ ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การตลาด การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแปรรูป การพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร.



เกษตรวันนี้.....● “ธรรมนัส พรหมเผ่า”

รมว.เกษตรและสหกรณ์ จับมือ “ไชยา พรหมา” รมช. ประสานกรมปศุสัตว์ และกรมการค้าภายใน ภาคเอกชนโมเดิร์นเทรด ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรายใหญ่ ช่วยกันรักษาเสถียรภาพราคาสุกร ไม่ให้กระทบกับราคาต้นทุนของ

เกษตรกรรายย่อย.....● ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ยินดีให้ความช่วยเหลือ และจะหามาตรการร่วมกัน ในการกำหนดราคาสินค้าสุกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้สามารถขายสินค้าสุกรในราคาที่เป็นธรรม และไม่กระทบกับผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาการกดราคาจากพ่อค้าคนกลางด้วย.....● ส่วนของการแก้ไขปัญหาราคาต้นทุนการผลิต กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชทดแทน คือ ข้าวโพด และถั่วเหลือง ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร นำร่อง 500 ตำบล สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ให้เกษตรกรด้วย.....●

นายกฯหล่ำปลี

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 12 มกราคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16742

หน้า: 4(ล่าง)

Col.Inch: 6.53

Ad Value: 7,183

PRValue (x3): 21,549

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: คนเข้มชนย้ายสินค้าเกษตร



●คนเข้มชนย้ายสินค้าเกษตร

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า อธิบดีกรมการค้าภายใน สั่งการให้เฝ้าติดตามตรวจสอบการขนย้ายสินค้าเกษตร

เดือนชาวสวนเร่งปรับตัวอย่างหนึ่งนอนใจ เวียดนามจึกันส่งทุเรียนไปจีนใกล้ถึงครึ่งหนึ่งของไทย

จันทบุรี – อดีตมือปราบทุเรียนอ่อนเดือนชาวสวนทุเรียนอย่างหนึ่งนอนใจหลังยอดส่งออกทุเรียนเวียดนามไปจีนปี 66 เติบโตเกือบถึงครึ่งหนึ่งของยอดส่งออกทุเรียนไทย

นายชลธิ์ นุ่มหนู นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลการสำรวจราคาค่าส่งทุเรียนไทยและทุเรียนเวียดนาม ที่ตลาดเจียจิง มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ว่า ราคทุเรียนหอมหนองของไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมามีอยู่ประมาณ 1,000-1,200 หยวนต่อกล่องบรรจุ 6 ลูก

ส่วนราคาทุเรียนหอมหนองของประเทศเวียดนาม 1 กล่อง 6 ลูกอยู่ที่ 900-1,000 หยวน (1 หยวนประมาณ 5 บาท) ขณะที่ทุเรียนก้านยาวเวียดนาม 1 กล่อง 3 ลูก ราคา 400 หยวน

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการส่งออกทุเรียนไปตลาดเจียจิง มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนการส่งออกทุเรียนไปตลาดดังกล่าวที่มีประมาณ 49 ตู้ต่อครั้ง เป็นทุเรียนไทยจำนวน 27 ตู้ ส่วนทุเรียนเวียดนามจำนวน 22 ตู้

ส่วนการเปรียบเทียบการส่งออกทุเรียนจากไทยไปตลาดดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา พบว่าราคาส่งออกทุเรียนหอมหนองไทย 1 กล่องฯ ละ 6 ลูก ลดลงเหลือเพียง 950-1,100 หยวน เช่นเดียวกับทุเรียนหอมหนองเวียดนาม 1 กล่องละ 6 ลูก ราคา 500-520 หยวน ส่วนก้านยาวเวียดนาม 1 กล่อง 3 ลูก ราคา 380-400 หยวน

โดยปริมาณการส่งทุเรียนไปตลาดเจียจิง มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ในวันดังกล่าวที่มีจำนวนรวม 39 ตู้ เป็นทุเรียนไทยจำนวน 25 ตู้ ส่วนทุเรียนเวียดนาม 14 ตู้

นายชลธิ์ เผยว่า หากพิจารณาข้อมูลการ



ส่งออกทุเรียนของเวียดนามไปตลาดจีน จะเห็นว่าสัดส่วนการส่งออกเติบโตเกือบถึงครึ่งหนึ่งของการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนแล้ว จึงแสดงให้เห็นว่า เวียดนามมีการพัฒนาคุณภาพทุเรียนส่งออกที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

ขณะที่ภาครัฐของเวียดนามเอาใจใส่กับผลผลิตทางการเกษตร และยิ่งเร่งส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกร สอดรับกับข้อได้เปรียบของเวียดนามที่มีชายแดนติดกับประเทศจีน จึงทำให้เกษตรกรสามารถตัดทุเรียนคุณภาพ (แก่) เพื่อส่งออกได้ทันที

“สิ่งที่เกษตรกรไทยต้องเร่งปรับตัว คือ ทำทุเรียนคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการตัด คัด ส่งออก ซึ่งในทุกขั้นตอนต้องสัมพันธ์กันทั้งหมด และหากเกษตรกรยังไม่คำนึงถึงคุณภาพทุเรียนส่งออกสุดท้ายจะทำให้ตลาดปลายทางเสียหาย และผลกระทบจะย้อนกลับมาที่ตัวเกษตรกรเอง”

นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก อดีตมือปราบทุเรียนอ่อน ยังบอกอีกว่า ที่ผ่านมามีความพยายามในการรณรงค์ให้เกษตรกรทำทุเรียนคุณภาพ และไม่ตัดทุเรียนก่อนกำหนด

อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพราะหากต้นฤดูมีทุเรียนไม่ได้คุณภาพออกสู่ตลาด จะทำให้ทุเรียนทั้งภาคตะวันออก และทั่วประเทศ ตลกดไปจนถึงหน้าทุเรียนในพื้นที่ภาคใต้มีคำสั่งซื้อน้อยลง

ส่วนการจัดทำโครงการหมู่บ้านปลอดทุเรียนอ่อน นำร่องในพื้นที่ จ.ตราด เป็นพื้นที่แรกนั้น นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก บอกว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชาวสวนทุเรียนไทยต้องหันมามองเรื่องการสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาด และกระบวนการผลิตจะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงที่มาของแหล่งผลิตนั้น

“วันนี้ยังคงยืนยันได้ว่าทุเรียนไทยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดมาก ซึ่งหากเกษตรกรสามารถทำผลผลิตได้ตามคุณภาพตามที่ตลาดปลายทางต้องการจะทำให้ตลาดทุเรียนไทยเติบโตแบบยั่งยืน ขณะเดียวกัน ภาครัฐของไทยต้องเข้มงวดในเรื่องกระบวนการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งออกไปยังประเทศด้วยเช่นกัน” นายชลธิ์ กล่าว.